



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป-ร้องเรียนข้าราชการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
รอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ (๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งได้กำหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นภารกิจสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป-ร้องเรียนข้าราชการ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบผลการดำเนินการ

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลการดำเนินการให้สอดคล้องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง จึงขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป-ร้องเรียนข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ (๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายณรงค์ เต็งสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานเรื่องราร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560

เรื่องทั่วไป-ร้องเรียนข้าราชการ

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

ลำดับ ที่	ช่องทางการ ร้องเรียน	เลขที่รับหนังสือ	ชื่อ-สกุล ที่อยู่ผู้ ร้องเรียน/ร้องทุกข์	เรื่องที่ร้องเรียน/ ร้องทุกข์	ผลการดำเนินการ	วันที่แจ้ง รายงานผลให้ ผู้ร้องเรียน ทราบ	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
-	-	-	-	-	-	-	-	-

สถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

๑. จากสถิติเรื่องร้องเรียนที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่ามีการร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไค้งยาง เกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแต่อย่างใด จึงไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในองค์การบริหารส่วนตำบลไค้งยาง

๒. ประชาชนได้แจ้งเรื่องราร้องทุกข์ ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากประชาชน

ปัญหาอุปสรรค

องค์การบริหารส่วนตำบลไค้งยาง ไม่มีข้อร้องเรียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 จึงไม่พบปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข

-ไม่มี-